

มูลนิธิโตโยต้าฯ มอบทุนการศึกษากว่า 1.4 ล้านบาท



มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย มอบทุนการศึกษาประจำปี 2561 เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต แก่ นักเรียนและนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในภาคเหนือ โดยได้รับเกียรติจาก นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย พร้อมด้วย รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ดร.วิลาวัณย์ จำปาแก้ว ผู้อำนวยการโครงการเยาวชนไทยในวันพรุ่งนี้ ร่วมเป็นประธาน

ในพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2561 จำนวน 250 ทุน รวมมูลค่า 1,430,000 บาท ณ หอประชุมสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อาคาร C4 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ.2535 มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรสาธารณกุศลทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง ด้วยการมอบทุนสนับสนุนเป็นประจำทุกปี โดยมุ่งเน้นในการ

หน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: วาไรตี้/ยานยนต์

วันที่: ศุกร์ 4 มกราคม 2562

ปีที่: 39

ฉบับที่: 13766

Col.Inch: 105.91 Ad Value: 95,319

หน้า: 18(บน)

PRValue (x3): 285,957

Clip: Black/White

หัวข้อข่าว: มูลนิธิโตโยต้า มอบทุนการศึกษากว่า 1.4 ล้านบาท

ส่งเสริมสังคมอย่างยั่งยืนผ่าน 3 แนวทาง ได้แก่

ส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่อยู่ห่างไกล รวมถึงสนับสนุนการศึกษาทุกระดับชั้น ทั้งทางด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน และคนพิการ รวมถึงส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการดำเนินการขององค์กรสาธารณกุศลต่างๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

สำหรับการมอบทุนการศึกษาประจำปี พ.ศ.2561 มีนักเรียนและนักศึกษาจากภาคเหนือเข้ารับจำนวนทั้งสิ้น 250 ทุน มูลค่ากว่า 1,430,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ทุนการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 108 ทุน ทุนละ 5,000 บาท

ทุนการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 133 ทุน ทุนละ 5,000 บาท

ทุนการศึกษาระดับชั้นอุดมศึกษา จำนวน 9 ทุน ทุนละ 25,000 บาท

นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานมูลนิธิโตโยต้า กล่าวว่า “พันธกิจหลักของมูลนิธิโตโยต้า คือการมอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชน ในพื้นที่ห่างไกลที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมุ่งหวังที่จะเป็นการพัฒนาศักยภาพของเยาวชน ให้เติบโตขึ้นมาเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ ทั้งในด้านความรู้ ศิลธรรม สุขภาพ และจิตใจ นอกเหนือจากการพัฒนาเยาวชนแล้วนั้น มูลนิธิฯ ยังมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืน”



นอกจากนี้ โตโยต้ายังได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างยั่งยืน ผ่านการแบ่งปันที่ไม่สิ้นสุดทั้งการแบ่งปันความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อก่อให้เกิดการให้ความรู้ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิด โตโยต้าเมืองสีเขียว เพื่อธรรมชาติ เพื่อทุกชีวิต การแบ่งปันประสบการณ์ทางธุรกิจสู่การส่งต่อประสบการณ์การโคเซ็นธุรกิจด้วยระบบการผลิตแบบโตโยต้า (Toyota Production System) ผ่านโครงการธุรกิจชุมชนพัฒนา โดยมุ่งหวังว่าจะมีส่วนช่วยพัฒนาธุรกิจชุมชน ให้เข้าสู่ยุคเศรษฐกิจแบบมีอาชีพ เพื่อสอดคล้องกับความมุ่งมั่นที่จะส่งความสุขให้คนไทยภายใต้สโลแกน “โตโยต้า ขับเคลื่อนความสุข”